

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	ผู้จัดการรายวัน		
Date :	Page :	No :	
30 เม.ย. 2556	19	56213090	

ลุ้นระทึกกผลผลิตอ้อยไทยจ่อ100ล้านตัน ก.อุตสาหกรรมลอยตัวราคาน้ำตาลรับ“AEC”

ASTVผู้จัดการรายวัน - ผลผลิตอ้อยไทยจ่อแตะ 100 ล้านตันล่าสุดทำได้แล้ว 99.68 ล้านตันหลังแพร่ขยายพื้นที่ พุง ก.อุตสาหกรรมสนองนโยบายรัฐบาลเตรียมตั้งคณะกรรมการศึกษาปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลทราย หวังนำร่องลอยตัวราคาน้ำตาลให้ทันฤดูผลิตปี 56/57

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) เปิดเผยว่าการเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 55/56 ตั้งแต่ 15 พ.ย.55 ที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดวันที่ 28 เม.ย. 56 พบว่ามีปริมาณอ้อยเข้าหีบสูงถึง 99.68 ล้านตันซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากเดิมทำ

ไว้ในฤดูหีบที่แล้วที่ 97.98 ล้านตัน โดยยังมีลู่โรงงานที่ยังเหลือหีบอีกส่วนหนึ่งโดยรวมจึงคาดว่ามีโอกาสจะแตะระดับ 99.9-100 ล้านตันได้

แม้ว่าอ้อยเราจะผลิตได้เกินเป้าหมายค่อนข้างมากแต่หากมองผลผลิตน้ำตาลทรายก็ถือว่าไม่ได้สูงขึ้นมามากนัก เพราะเจอแล้งทำให้ค่าความหวานลดลงทำให้อ้อยต่อตันได้น้ำตาล 100.37 กิโลกรัมจากเดิมที่คาดว่าจะได้เฉลี่ยที่ 103 กก.ต่อตันอ้อย” แหล่งข่าวกล่าว

อย่างไรก็ตามปี 2558 ไทยจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ทำให้ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมที่จะตั้งคณะกรรมการปรับโครงสร้าง

ศึกษาของ TDRI โดยสิ้นเชิง ขณะที่ชาวไร้อ้อยเองยังต้องขอเวลาศึกษาก่อนซึ่งเบื้องต้นคาดว่าหากจะดำเนินการได้น่าจะเป็นการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายบริโภคในประเทศ(โควตา ก.) แต่ก็ไม่ง่ายนักเพราะเครื่องมือในการดูแลการย้ราคาของผู้ผลิตและผู้ค้าอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเมื่อลอยตัวจะต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดระบบผูกขาด ขณะเดียวกันจะกำหนดกรอบราคาอย่างไร ยังคงควบคุมราคาหน้าโรงงานหรือไม่ ฯลฯ

นายชัยวัฒน์ คำแก่นคุณ ประธานชมรมสถาบันชาวไร้อ้อยภาคอีสานกล่าวว่า มีโอกาสที่จะเห็นอ้อยปีนี้ได้

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายขึ้นโดยมีนางอรรชกา สีบุญเรือง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และมีกรรมการจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามมติครม.ที่ได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปเร่งนำผลการศึกษาการปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย(TDRI) มาประกอบการพิจารณาโดยต้องการให้ทันฤดูการผลิตปี 56/57 นี้

แหล่งข่าวกล่าวว่า คาดว่าการดำเนินงานคงจะทันในฤดูหีบปี 56/57 ในบางเรื่องเท่านั้นเนื่องจากขณะนี้โรงงานน้ำตาลทรายไม่เห็นด้วยกับการ

ระดับ 100 ล้านตันได้ เพราะขณะนี้ยังมีโรงงานบางแห่งเปิดหีบอยู่ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ให้อ้อยเพิ่มกว่าที่คิดไว้เนื่องจากมีเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังหันมาปลูกอ้อยแทนและไม่ได้ทำสัญญาส่งอ้อยให้กับโรงงานโดยใช้วิธีขายเงินสดกับนายหน้าจึงทำให้ตัวเลขเหล่านี้ไม่อยู่ในระบบ

“เร็วๆ นี้ชาวไร้อ้อยคงจะต้องนัดหารือกันถึงทิศทางการศึกษาปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของกระทรวงอุตสาหกรรมว่าควรจะดำเนินการไปในทิศทางใดแน่ซึ่งคิดว่าคงจะไม่ทันใช้ในฤดูหีบหน้าแต่อาจทำได้เป็นเพียงบางเรื่อง” นายชัยวัฒน์กล่าว ■